

**มิตินำใหม่สำหรับจุดจบของแมลงศัตรูรบกวนต่างๆ ด้วย เทมพริด เอสซี**

- ออกฤทธิ์จัดการแมลงได้รวดเร็ว
- ปกป้องยาวนาน
- ป้องกันและกำจัดแมลงได้หลากหลายชนิด
- ช่วยจัดการปัญหาแมลงดี้อย่า
- ได้รับการรับรองจาก HACCP International ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับใช้ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม



**“ไบเออร์: วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี”**



หน่วยธุรกิจวิชาการเพื่อสิ่งแวดล้อม  
บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  
130/1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท์ 0 2232-7000 • โทรสาร 0 2235-4159  
[www.environmentalscience.bayer.co.th](http://www.environmentalscience.bayer.co.th)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่  
**Hotline สายแมลง 0 2232 7123**



**THE TEMPRID ZONE**

**มิตินำใหม่..**

สำหรับจุดจบของแมลงศัตรูรบกวนต่างๆ



## ทมพริด เอสซี

**ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง** ที่ตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบจากการออกฤทธิ์แบบสองทางอย่างรวดเร็ว (Fast-acting control) ด้วยเมตา-ไซฟลูทรีน ร่วมกับการออกฤทธิ์ควบคุมระยะยาว (Systemic residual control) จากอิมิดาโคลพริด ซึ่งมาในรูปแบบของสูตร SC (suspension concentrate) หรือสูตรน้ำ จึงสามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร มีคุณสมบัติไม่กัดกร่อนพื้นผิว และไม่มียุงกลิ่นรุนแรง

## HAS Technology

“Homogenized Active Solution Technology” คือ เทคโนโลยีเฉพาะในกระบวนการผลิตของไบเออร์ ซึ่งจะช่วยให้สารออกฤทธิ์ทั้ง 2 ตัว ผสมเป็นเนื้อเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีนี้ จึงทำให้ **ทมพริด เอสซี** ออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



## การออกฤทธิ์แบบสองทาง Fast Knockdown

**ทมพริด เอสซี** ออกฤทธิ์จัดการแมลงรวดเร็วกว่าถึง 2 เท่า\* เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ดังนั้นจึงเห็นประสิทธิภาพ ของ **ทมพริด เอสซี** ได้อย่างรวดเร็ว Long residual performance

**ทมพริด เอสซี** มีฤทธิ์การควบคุมระยะยาว จึงไม่จำเป็นต้องทำการฉีดพ่นบ่อยครั้ง ผลจากการทดสอบโดยไบเออร์ พบว่า **ทมพริด เอสซี** สามารถควบคุมแมลงสาบเยอรมัน ได้นานกว่าผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นถึง 3 เท่า\*

\* จากผลการทดลองในห้องปฏิบัติการของไบเออร์

## การจัดการปัญหาแมลงต้านทานสารเคมี

จัดการการเกิดปัญหาแมลงต้านทานสารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ **ทมพริด เอสซี** จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยจัดการปัญหาแมลงดื้อยาต่างๆ เนื่องจากการประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ 2 กลุ่ม ซึ่งออกฤทธิ์แตกต่างกัน จึงสามารถทำให้แมลงถูกกำจัดจากทั้ง 2 ทาง



## การสร้างแนวป้องกันแมลงด้วย Temprid Zone

การสร้างแนวป้องกันแมลงรอบนอกตัวอาคาร กลายเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการจัดการแมลงศัตรูรบกวน เช่น แมลงสาบ มด ยุง แมลงวัน เ็บ หมัด และตัวเรือด เป็นต้น โดยเป้าหมายของการสร้างแนวป้องกันนั้นคือเป้าหมายเพื่อหยุดแมลงศัตรูรบกวนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาสู่บริเวณที่อยู่อาศัย หรือในบริเวณพื้นที่กิจการของท่าน



ด้วยคุณสมบัติเด่นของ **ทมพริด เอสซี** จากการออกฤทธิ์ที่สามารถปกป้องได้ยาวนาน จึงเหมาะสำหรับการใช้เพื่อสร้างแนวป้องกันแมลงจากภายนอก อีกทั้งยังสามารถจัดการแมลงได้หลากหลายชนิด



**ทมพริด เอสซี** เหมาะสำหรับนำไปใช้จัดการตัวเรือด (Bed Bug) ในพื้นที่ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ห้องนอน ห้องพักรงแรม

**ทมพริด เอสซี** จึงเป็นทางเลือกใหม่ สำหรับการจัดการตัวเรือด โดย

- ออกฤทธิ์ได้รวดเร็ว
- ใช้ได้ผลดีกับตัวเรือดที่ความต้านทานต่อสารกลุ่มไพรีทรอยด์
- มีผลหลังการพักไข่ของตัวเรือด
- ใช้ผสมผสานกับวิธีการใช้ความร้อนสำหรับกำจัดตัวเรือดได้

**ทมพริด เอสซี** ผ่านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ ออย. ในประเทศไทย และขึ้นทะเบียนจาก EPA ประเทศสหรัฐอเมริกา

## การจัดการแมลงศัตรูชนิดต่างๆโดยใช้ ทมพริด เอสซี

แมลงศัตรู	อัตราส่วนผสม	ส่วนผสมต่อ 1 ลิตร ที่สามารถนำไปใช้ในพื้นที่	บริเวณที่ฉีดพ่น
เรือด	15 ซีซี ต่อน้ำ 4 ลิตร	25 ตารางเมตร	ฉีดพ่นบริเวณซอกมุม หรือที่หลบซ่อนของแมลง
<u>กลุ่มแมลงคลา</u> แมลงสาบ, มด	15 ซีซี ต่อน้ำ 4 ลิตร	25 ตารางเมตร	ฉีดพ่นบริเวณซอกมุม หรือที่หลบซ่อนของแมลง
<u>กลุ่มแมลงบิน</u> ยุง, แมลงวัน	10 ซีซี ต่อน้ำ 4 ลิตร	40 ตารางเมตร	ฉีดพ่นตามแหล่งที่มีแมลงเกาะพัก สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
เ็บ, หมัด	10 ซีซี ต่อน้ำ 4 ลิตร	40 ตารางเมตร	ฉีดพ่นตามบริเวณที่พบเห็นแมลง เช่น ตามทางเดิน ซอกมุมที่หลบซ่อนของแมลง บริเวณรอบๆ อาคาร และบริเวณที่สัตว์เลี้ยงมักอยู่เป็นประจำ

\*โปรดศึกษาข้อมูลและรายละเอียดวิธีการใช้บนฉลากอย่างเคร่งครัด